

Việt ngữ

الفيتنامية

الفيتنامية



Koment i dhjetëshit të fundit të Kuranit fisnik dhe në vijim: Dispozita në interes të myslimanit



**Những Giáo Luật Quan Trọng
Cho Người Muslim**

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho vị lãnh đạo, vị Nabi yêu quý của chúng ta, Thiên sứ của Allah ...

Quý đồng đạo nam nữ Muslim thân hữu, chúng ta hãy biết rằng việc học hỏi bốn điều sau đây là điều bắt buộc cho mỗi người chúng ta:

1 **Thứ nhất:Kiến thức.** Đó là kiến thức về sự nhận biết Allah ﷻ, nhận biết vị Nabi ﷺ của Ngài và nhận biết tôn giáo Islam. Bởi lẽ không được phép thờ phượng Allah theo một cách không có kiến thức, và ai hành động như thế thì sẽ trở nên lầm lạc giống như hành động của những người Thiên Chúa giáo.

2 **Thứ hai:Thực hành.** Người nào có kiến thức hiểu biết nhưng lại không thực hành thì hình ảnh của họ giống như những người Do Thái vì họ là những người biết mà không làm theo. Và một trong những thủ đoạn của Shaytan là nó làm cho con người thờ ơ với kiến thức (về Allah ﷻ, Nabi ﷺ của Ngài và tôn giáo Islam) để rồi con người viện cớ là không hề hay biết gì cả khi đối diện với Allah. Và ai biết bản thân mình thừa khả năng học hỏi mà không chịu học hỏi và tìm hiểu thì quả thật điều đó sẽ là một minh chứng để buộc tội cho y. Đây là trò bịp bợm và mánh lói của cộng đồng Nabi Nuh ﷺ, Allah đã nói về hành động gian trá của họ, Ngài phán: ﴿جَعَلُوا أَصْنَعَهُمْ فِي مَا آذَانَهُمْ وَاسْتَعْتَبُوا بِآيَاتِهِمْ﴾ **Họ lấy ngón tay bịt tai lại và lấy áo choàng phủ lên mình** để khỏi có bằng chứng buộc tội họ. (Chương 71 – Nuh, câu 7)

3 **Thứ ba:Kêu gọi và tuyên truyền** với kiến thức đó, tức kiến thức (về Allah ﷻ, Nabi ﷺ của Ngài và tôn giáo Islam). Bởi quả thật, các vị U'lama (các nhà học giả thông thái về kiến thức Islam) và những người tuyên truyền là những người kế thừa sự nghiệp từ các vị Nabi, và quả thật Allah đã nguyên rủa những người Isra-il bởi vì:

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ **Chúng không ngăn cản nhau làm điều xấu mà chúng đã từng làm. Và những gì chúng làm thật là xấu xa và tội lỗi** (Chương 5 – Al-Ma'idah, câu 79).

Việc tuyên truyền và học hỏi tìm hiểu kiến thức là việc làm mang tính Fardu Kifaayah, có nghĩa là nếu có một người đứng ra thực hiện nó thì sẽ không một ai trong cộng đồng bị bắt tội nhưng nếu như trong một cộng đồng không có ai đứng ra làm nó thì cả cộng đồng phải bị mang tội.

4 **Thứ tư:Kiên nhẫn và chịu đựng** những khó khăn và nguy hại trong việc học hỏi, thực hành và tuyên truyền kiến thức (về Allah ﷻ, Nabi ﷺ của Ngài và tôn giáo Islam).

Và để góp phần trong việc loại trừ sự ngu dốt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi và tìm hiểu **kiến thức bắt buộc của tôn giáo**, chúng tôi đã tập hợp trong quyển sách tóm gọn này những kiến thức giáo luật cần thiết tối thiểu nhất, cùng với Tafseer (Giải thích và phân tích) ba phần cuối của kinh Qur'an Al-Karim. Việc kèm theo phần Tafseer này chỉ nhằm mục đích nhắc lại để bổ sung kiến thức, bởi vì (những gì không được nhận thức toàn diện sẽ không thể nhận thức hết giá trị thật sự của nó) ... Và từ những nội dung đó:

Và tất cả những nội dung đó đều được chúng tôi tóm gọn một cách thật ngắn gọn và chính xác theo những gì đúng thực từ Nabi ﷺ. Tuy nhiên, chúng tôi không dám khẳng định rằng chúng tôi đã đạt đến sự hoàn hảo bởi điều đó chỉ xảy ra đối với chính Allah ﷻ mà thôi. Thật ra, đây chỉ là những nỗ lực hết mình và toàn tâm của chúng tôi, nếu những gì là đúng thì nó đến từ Allah còn nếu những gì sai sót thì đó là do chính bản thân chúng tôi và sự quấy nhiễu của Shaytan, Allah và Thiên sứ của Ngài không liên can đến, và Allah sẽ yêu thương những ai sẵn sàng chỉ ra những thiếu sót và sơ suất của chúng tôi với mục đích xây dựng tốt đẹp hơn.

Chúng tôi cầu xin Allah ﷻ ban nhiều phước lành cho tất cả những ai đã tham gia đóng góp trong việc soạn thảo, in ấn cũng như phân phối quyển sách này, và xin Ngài hãy chấp nhận những việc làm đó từ họ và xin Ngài hãy nhân thêm cho họ nhiều ân phước.

Allah là Đáng hiểu biết hơn cả, Cầu xin bằng an và phúc lành cho vị lãnh đạo, vị Nabi yêu quý của chúng ta, Muhammad ﷺ, và cho đồng đội của Người cùng với tất cả các vị bằng hữu của Người.

Ấn bản lần thứ mười hai, có bổ sung và chỉnh sửa. Tháng Shawwaal năm 1434 (niên lịch Islam)
Quyển sách này được chứng nhận bởi một nhóm U'lama và các nghiên cứu sinh Islam trên thế giới.

Để biết thêm thông tin, hoặc để tham gia đóng góp hay xin sách, xin liên hệ:

Website: www.tafseer.info Email: viet@tafeer.info

ông nói: “Kể từ dạo nghe được lời nói đó của Rasul ﷺ đến nay bản di chúc luôn ở bên cạnh tôi.”

► **Imam Ahmad nói:** “Tôi sẽ không viết bất cứ Hadith nào vào sách trừ phi tôi đã làm nó, có lần tôi đọc được Nabi đã giặc nẻ và trả công cho Abu Taiyibah một Dinaar, thế là tôi đã làm theo và trả công cho người thợ giặc một Dinaar.”

► **Imam Al-Bukhary nói:** “Tôi chưa từng nói xấu sau lưng bất cứ ai kể từ khi tôi biết nó là Haram (bị cấm), tôi mong ước rằng khi trực diện với Allah sẽ không bị Ngài tính toán với tôi việc nói xấu người khác.”

► **Nabi ﷺ nói:** “**Ai đọc câu Kinh Al-Kursy sau mỗi lần hành lễ Salah bắt buộc, sẽ chẳng còn điều gì có thể ngăn cản y vào thiên đàng ngoài cái chết cả.**”

Hadith do Al-Nasaa-y ghi lại.

Shaikh Ibnu Al-Qaiyim nói: “Tôi được nghe kể về Shaikh Al-Islam nói rằng: Tôi chưa từng bỏ đọc câu Kinh này sau mỗi lần hành lễ xong trừ phi bị quên hoặc bị gì đó tương tự.”

* **Sau khi hiểu biết và thực hành cần phải tuyên truyền kêu gọi mọi người đến với hồng phúc Allah đã ban cho các bạn, chớ tự cấm bản thân mình cũng như mọi người hưởng thụ sự tốt đẹp đó, Nabi ﷺ nói: “Người chỉ làm điều tốt, y được hưởng giống như ân phước người làm nó.”** Hadith do Muslim ghi lại.
“**Người tốt nhất trong các người là người trao đổi Qur'an rồi truyền dạy nó lại.**”

Hadith do Al-Bukhary ghi lại.

“**Các người hãy thay Ta truyền đạo dù chỉ là một câu Kinh.**” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại.

Tuyên truyền sẽ ban đến cho các bạn biết bao là điều tốt đẹp trong cuộc sống trần gian thực tại và cả sau khi lìa cõi đời, Nabi ﷺ nói: “**Một khi con người từ trần thì tất cả mọi hoạt động bị cắt đứt, ngoại trừ ba điều: Di sản lưu truyền cho hậu thế, kiến thức Islam giúp ích cho đời và đưa con hiểu thảo cầu xin cho.**”

Hadith do Muslim ghi lại.

Mở rộng: Chúng ta đọc chương Al-Faatihah nhiều hơn mười bảy lần trong ngày sẽ tránh được sự giận dữ của Allah như Ngài đã giận dữ bọn Do Thái bởi họ hiểu biết tường tận mà chẳng làm, và tránh được sự lầm đường lạc lối như sự lầm lạc của Thiên Chúa, bởi họ chỉ biết làm vô kiến thức.

Cầu xin Allah ban cho tất cả chúng là tín đồ Islam học hỏi được kiến thức đúng thực hữu ích và luôn áp dụng thực hành việc đức hạnh.

Allah am tường tất cả, cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến và tất cả bằng hữu của Người.